

Số: 09/TB-VPTTBCĐ

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 4 năm 2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 2624
Ngày: 12/11
Chuyên:

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và tổng kết Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh

Ngày 05/4/2021, tại Hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (sau đây viết gọn là Ban Chỉ đạo tỉnh) và tổng kết Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (sau đây viết gọn là Chỉ thị số 19). Đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Lãnh đạo Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an huyện, thị xã, thành phố; Đội trưởng Đội Tổng hợp, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an huyện, thị xã, thành phố; đại diện các cơ quan truyền thông của tỉnh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

Tại Hội nghị, sau khi nghe quán triệt Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 19 và ý kiến phát biểu tham luận của một số đơn vị, địa phương, đồng chí Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:

1. Về ưu điểm

1.1. Đối với công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2020

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của

Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Phối hợp bảo đảm ANTT phục vụ tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc lần thứ XVII. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo từng ngành, từng đơn vị, địa phương.

- Công tác phòng ngừa tội phạm có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm; nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT phát huy hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm, điển hình như mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng "*Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình*" của Công an tỉnh, đây là cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự kết nối sâu, rộng với quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được chú trọng thực hiện; công tác vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện và lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đạt được những kết quả tích cực góp phần hạn chế nguồn đầu vào của tội phạm.

- Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp (*lực lượng Công an*) đã chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT và tình hình tội phạm nổi lên trong từng thời điểm, do vậy tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiểm giảm 7,35%; tội phạm về ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được phát hiện nhiều hơn; khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, triệt xóa các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nhiều điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong Nhân dân; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "*xã hội đen*"; bắt giữ nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và trốn lâu năm. Việc thực hiện các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra về công tác phòng, chống tội phạm đều vượt chỉ tiêu đề ra...

1.2. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 19

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh với các tội phạm được tập trung thực hiện quyết liệt, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phạm pháp hình sự được kiểm giảm so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ Tết Canh Tý năm 2020 (*lần lượt giảm 40 vụ = 19,13% và 10 vụ = 5,5%*); triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đấu tranh mạnh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo; ngăn chặn hiệu quả tình trạng đốt pháo trái phép trong thời điểm giao thừa. Tai nạn giao thông được kiểm giảm trên cả 03 tiêu chí (*số vụ, số người chết và số người bị thương*). Các lực lượng chức năng đã triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động phối hợp liên ngành trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ triển khai chưa đồng đều, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, nội dung, hình thức chưa thu hút, lôi cuốn người dân tự giác tham gia. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về đảm bảo ANTT ở cơ sở có nơi còn chưa được quan tâm, chú trọng, nhiều mô hình hoạt động hình thức, không hiệu quả; công tác phối hợp giữa các ngành trong quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở có mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Tình hình tội phạm được kiểm giảm nhưng diễn biến cơ cấu một số loại tội phạm còn phức tạp. Các băng nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có dấu hiệu manh nha tái hoạt động trở lại, tại một số khu vực công cộng còn xuất hiện các biển quảng cáo, tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Tình trạng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy diễn biến phức tạp tại một số địa bàn. Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng còn xảy ra nhiều.

- Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT chưa thật sự chặt chẽ, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, massage... để các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán dâm.

2.2. Nguyên nhân

- Cấp ủy, chính quyền một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tội phạm, chưa có sự chủ động phối hợp trong thực hiện các mặt công tác. Một số nơi, tuy đã có sự chỉ đạo nhưng thiếu kế hoạch, giải pháp cụ thể, chưa quyết liệt, còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng chức năng có thời điểm còn chưa kịp thời; lực lượng chức năng tại cơ sở ở một số nơi chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý, giáo dục số đối tượng nổi trên địa bàn.

3. Những nhiệm vụ, công tác trọng tâm thời gian tới

3.1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, cần triển khai kịp thời, sát thực các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố cần phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, địa phương mình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân thì phải tổ chức kiểm điểm và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu.

3.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nội bộ Nhân dân không để phát sinh các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. Rà soát, củng cố các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

3.3. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa người vào

Cơ sở cai nghiện bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc; tăng cường quản lý người tâm thần, “ngáo đá”. Rà soát, thống kê nắm chắc số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, sau cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục tập trung tại Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

3.4. Tập trung chỉ đạo giải quyết tình hình ANTT nổi lên trong từng thời điểm; triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình địa bàn, đối tượng nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật, tiếp tục kéo giảm từ 05% trở lên tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Tăng cường các giải pháp, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các loại tội phạm mới nổi lên, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm buôn lậu, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tạo chuyển biến tích cực ngay từ địa bàn cơ sở.

Tăng cường phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy, nhất là các đường dây phạm tội về ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia; đẩy mạnh triệt xóa các điểm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trong khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của quán bar, vũ trường, karaoke... để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây nghiện trái phép trong giới trẻ. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác bắt, thanh loại, vận động đầu thú đối tượng truy nã.

3.5. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra. Nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất

lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

3.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và ANTT. Tập trung làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

3.7. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra kết quả thực hiện các mặt công tác của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCD 138/CP;
 - UBQG PCAIDS & PCTNMT, MD;
 - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
 - Đ/c Trưởng BCD tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành thành viên BCD tỉnh;
 - BCD huyện, TX, TP;
 - VP UBND tỉnh (để theo dõi);
 - Lưu: VPTTBCĐ(PV01-CAT).
- (để b/cáo)
- (để triển khai)

TM. VPTT BAN CHỈ ĐẠO TỈNH



TRƯỞNG PHÒNG THAM MƯU CÔNG AN TỈNH
Đại tá Nguyễn Văn Quy